



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรกร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๔๙๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบริษัทเข้าร่วมงานเพื่อรับเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงพัฒนา และเงินรางวัลสำหรับนักเรียน
ที่มีผลคะแนนสอบ O-NET เต็ม ๑๐๐ คะแนน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-NET เต็ม ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วนั้น

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานศึกษาและนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครจึงใคร่ขอมอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงพัฒนา และเงินรางวัลสำหรับนักเรียน
ที่มีผลคะแนนสอบ O-NET เต็ม ๑๐๐ คะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตร และนักเรียนที่มี
รายชื่อเข้ารับเงินรางวัล คนละ ๒,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสมุทรสาคร แกรนด์ ไฮเทล
เวลา ๐๙.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐ ๔๒๖๑ ๒๒๘๔

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเกียรติจัดตั้งจากกรมการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก

ที่	กลุ่มเครือข่าย	ชื่อโรงเรียน	ระดับชั้น	รายการ	ปีการศึกษา
1	เมืองหนองสูง	บ้านวังนอง	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	โรงเรียนขนาดเล็ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
2	ดอนตาล	บ้านหนองกระอ้ง	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	โรงเรียนขนาดเล็ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
3	คำชะอี คำบก	บ้านห้วยลำเือง	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	โรงเรียนขนาดเล็ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลำดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
1	ธารบงอี	บ้านหนองแวงใหญ่	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	โรงเรียนขนาดกลางที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
2	แกมมุกดาหาร	ชุมชนศรีบุญเรือง	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	โรงเรียนขนาดกลางที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
3	ร่มกษัยพัฒนา	บ้านค่างง1	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	โรงเรียนขนาดกลางที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลำดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
1	แกมมุกดาหาร	อนุบาลมุกดาหาร	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
1	ไตรมิตรนิวาสพัฒนา	บ้านแกมเด่น่า	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	มีคะแนนพัฒนาจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
2	คำชะอี คำบก	บ้านมาบุง	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	มีคะแนนพัฒนาจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
3	คำชะอี คำบก	บ้านห้วยลำเือง	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	มีคะแนนพัฒนาจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ลำดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
1	ภูสระดอแก้ว	บ้านหนองเม็ก	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	โรงเรียนขยายโอกาสที่มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561
1	ภูสระดอแก้ว	บ้านหนองเม็ก	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	โรงเรียนขยายโอกาสที่มีคะแนนพัฒนาจากผลการทดสอบระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา	ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2561

ที่	ชื่อ สกุล	โรงเรียน
1	เด็กชายภูขงค์ ไชยคำภา	บ้านวังนong
2	เด็กชายนิวัฒน์ ปากหวาน	บ้านกลาง
3	เด็กหญิงอภิชนิภา ขำเป็รื่องเดช	บ้านนายอ
4	เด็กหญิงภักจิรา คำมุงคุณ	ชุมชนบ้านหนองบัว
5	เด็กหญิงกัญญาวีร์ หอมบุญมี	บ้านหนองแวงใหญ่
6	เด็กชายธีรภัทร อ้วนแก้ว	บ้านหนองแวงใหญ่
7	เด็กหญิงรมิตา เสียงล้ำ	บ้านคำบง ๑
8	เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วรองคำ	บ้านน้ำเที่ยงวันครู
9	เด็กหญิงณัฐชยา รัตนโกศล	โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
10	เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แสงโชกุน	โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
11	เด็กหญิงนิชชาณพิชญ์ บริสุทธิญาณี	โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร